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Sifa na shukrani kwa Bwana kwa Uwepo Wake ambao tunaweza tayari, au tumehisi tayari, kwa
Neno la Thamani ambalo sote tunasoma pamoja. Inaenda moja kwa moja kwenye mioyo yetu.
Nasi tunamfuata Roho anayelifunua Neno, ambaye anazungumza nasi, ndiyo, ambaye
anatupa changamoto kwa kila Neno.

Iwe tunaizingatia katika Musa au katika manabii au katika Zaburi, iwe katika Agano la Kale au
Jipya, Roho wa Mungu hufanya Neno Liishi ndani yetu, na daima huwa na la kusema. Neno
halizeeki, huwa jipya linapofunuliwa na Roho Mtakatifu.

Tumesema wakati mwingine, na inaweza kupatikana hasa katika makanisa ya injili kamili.
Wanaomba kwa moyo mnyofu ili Neno la Mungu lifunuliwe upya kutoka kwenye Kiti cha Enzi.
Lakini ilitokea! Neno la Mungu limefunuliwa upya kutoka juu ya Kiti cha Enzi, kutoka kwenye kile
kiti cha enzi! Lakini basi Mungu anawatafuta watu ambao hawajaomba tu ili ifunuliwe, bali
walio tayari kuisikiliza mara itakapofunuliwa.

Huenda wengi hata hawajui kwamba maombi yao tayari yamejibiwa, kwamba Mungu amefanya
jambo jipya. Na hapa katika neno hili la Mambo ya Walawi sura ya 26, tunasoma pale
iliposema, “Mnapaswa kuondoa ile ya zamani ili kutoa nafasi kwa mpya. Hiyo ni kweli, hiyo ni
kweli! Bidhaa za mwaka uliopita zimesambazwa, tayari zimeliwa. Tayari tumeona na
kutambua hili. Na Mungu alitoa kitu kipya kigawanywe kwa wakati wake! Ndiyo, kwa hilo,
mtu haitaji kusema mengi, wala kutafsiri. Roho Mtakatifu huwafunulia wote.

Tunajua kwamba wakati Agano Jipya lilipoanza wengi bado walimaanisha mambo ya kale.
Lakini Mungu alikuwa na watumishi wake, watu wake, ambao walisambaza kile alichokuwa
nacho kipya kutoa kama ufunuo wa Neno na Roho! Mungu daima alikuwa na mabaki
waliokuwa tayari kuwakaribisha, kupokea jambo jipya. Na tunafikiria hapa juu ya uamsho
wote uliopita. Mungu daima alikuwa na mabaki miongoni mwa Watu Wake ambao walikuwa na
hamu kubwa ya kuishi au kupata kitu kipya na Mungu.

Neno hilo lililingana 100% tu na yale tuliyosoma na kusikia asubuhi ya leo kutoka kwa nabii
Ezekieli katika sura ya 36, mstari wa 26 na 27. Hapo inasema, "Nami nitawapa ninyi moyo
mpya na kuweka ndani yenu roho mpya . Nitauondoa moyo wa jiwe kifuani mwako na kukupa
moyo wa nyama badala yake.”
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Mstari wa 27: "Nitatia Roho yangu ndani yenu, nami nitawafanya ninyi mtakaokwenda katika
amri zangu, na kuyashika maagizo yangu, na kuyafanya."

Hiki ndicho hasa ambacho kimetokea kwa Watu wa Mungu hadi wakati huu. Anataka
kutufanya kuwa watu wa namna hiyo wanaoenenda kwa Maneno yake, tufanyao yale
aliyosema. Hakuna mwanadamu anayeweza kuifanya mwenyewe. Kwamba anaweza
kujaribu mara mia, hatafanikiwa. Isipokuwa Roho Mtakatifu angeweza kuunda kitu kipya, ili
mapenzi yetu yawekwe katika Mapenzi ya Mungu, na sisi pia tunaweza kusema, "Si mapenzi
yangu, bali mapenzi yako yatimizwe" . Na mapenzi yake yatimizwe duniani kama huko
mbinguni.

Moyo wa asiyeamini ni baridi, ni mgumu, ni kama jiwe. Lakini moyo wa mwamini ni nyeti,
anakubali, anapokea, anafurahia kila kitu Mungu anachofanya, katika kila anachosema, katika
kila kitu anadhihirisha kwa Neema katikati ya Watu wake. "Nitawafanya ninyi kuwa mtaenda
katika njia zangu." Kulingana na Ezekieli 36, 27. Tayari ni swali kubwa kama tumetambua Njia
za Mungu katika wakati huu.

Musa alipopata neema kwa Mungu, aliomba jambo moja tu. Alizungumza na Mungu na
kusema, "Ikiwa nimepata Neema Machoni Mwako, basi nijulishe Njia Zako na nitajua kwamba
nimepata Neema Machoni Mwako." (Kutoka 33, mstari wa 13). Hiyo ndiyo inahusu. Leo,
wanadamu wanazungumza kuhusu Neema ya Mungu na hawatambui Njia za Mungu. Lakini
Musa ili kuonyesha kuwa alikuwa na ishara kwamba amepata Neema Machoni pa Mungu,
alitaka kujua jambo moja, yaani, Njia za Mungu, ambazo Mungu Bwana alitaka kuzifuata
pamoja na Watu wake kwa wakati wake.

Na kwa kufumba na kufumbua, alielewa kwamba ikiwa yale ambayo Mungu Bwana alimwambia
mtumishi wake na nabii Ibrahimu yatatimia, akisema: "Kwa muda wa miaka 400 wazao wako
watakaa katika nchi ya ugeni, lakini nitawatoa nje. wa Mkono wenye nguvu.” (Mwanzo 15,
mstari wa 13). Musa alikuwa amepata Neema Machoni pa Mungu, na Bwana akamjulisha Njia
zake. Ndipo Musa akasogea na kusema, “Bwana, kama nimepata Neema Machoni Mwako, basi
huna budi kwenda pamoja nasi, la sivyo sitakwenda kabisa.” (Kutoka 13, mstari wa 15-16).
Unaona inahusu nini? Sio tu kuzungumza juu ya Neema ya Mungu na kisha kufuata Njia
Zake Mwenyewe, sio tu kuzungumza juu ya Neema ya Mungu na kutotambua ni nini,
lakini Neema ya Mungu inazunguka kila kitu . Kwa Neema ya Mungu, macho yetu yametiwa
mafuta na kufunguliwa ili kuona kile ambacho Mungu anafanya sasa. Amina!

Kwa Neema ya Mungu, tunafanywa upya. Kwa Neema ya Mungu, tunaongozwa na
kuongozwa. Na kwa Neema ya Mungu, tunaweza kutambua Njia za Bwana kwa wakati
huu. Kisha tunaweza kumwelewa Musa vizuri. Hakutaka kufanya au kusema chochote kisicho
na uhakika, au hakutaka kusema labda “asante” au chochote. Lakini… lakini… lakini, ikiwa
nimepata Neema Machoni Mwako, basi nijulishe njia zako. Na hapa ilikuwa kama sinema mbele
ya macho yake, naye aliweza kuona kile Mungu alikuwa amefanya wakati huo kulingana na
ahadi Zake. Tusisahau hilo kamwe.
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Watu wa Mungu lazima watambue na kuamini ahadi ambayo Mungu aliwapa, ili itimie katikati
yao, na kwamba Mungu atafanya apendavyo, na kwamba sisi sote tutabarikiwa kweli. Kitu
kingine chochote kimekosa kile ambacho Mungu anafanya kweli! Na tunajua kwamba katika
nchi, kila mahali, kuna mambo ya kusikia na kuona. Tunasikia: “Huyu hapa Kristo” , lakini swali
ni kujua yuko wapi hasa? Yaani pale tunaposikiliza kwa hiari na kwa furaha Neno lake,
pale ambapo hatuchukizwi na yale anayofanya. Lakini pale tunapofurahi kwa moyo wote
kwamba aliinama na kusema na watu wake tena. Tunashukuru kwa moyo wote kwa hilo.

Yeye mwenyewe aliahidi: “Nitatia Roho yangu mioyoni mwenu, nami nitawafanya ninyi kuwa
watu wa namna hiyo waendao katika Njia Zangu” (kulingana na Ezekieli 36, 27). Tunajua wakati
uumbaji wa kwanza ulipotukia, mwanadamu alikuwepo, lakini alikuwa amekufa. Na Mungu
Bwana alipompulizia pumzi ya uhai, akasimama kwa miguu yake, akawa nafsi hai. Leo kuna
watu na makusanyiko wamekufa kiroho isipokuwa Bwana alete Roho wake ndani yetu. Ni
nini kilifanyika wakati Bwana Yesu alipofufuka tena? Alikuwa amewaahidi wanafunzi wake
kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yao. Lakini kutokana na mkutano Wake wa kwanza pamoja
nao baada ya Ufufuo Wake, Aliwapulizia na kuwaambia: “Pokeeni Roho Mtakatifu” (kulingana
na Yohana 20, 22).

Aliwapulizia kama vile Adamu alipopokea pumzi ya uhai ili kuwepo! Hivyo aliwapa Roho wake
ili wawe hai na tangu sasa waweze kumtumikia Bwana kuanzia hapo na kuendelea.
Ndiyo, ametufanya watu wa namna hiyo tuweze kutembea katika Njia zake. Mwanadamu
wa kawaida hakubali chochote kutoka kwa Roho wa Mungu. Ni kama wazimu kwake. Ni
chukizo kwake, hataki. Lakini Roho wa Mungu ndani yetu, ndani yetu, atafanya hivyo. Tayari
amekwisha kamilisha mpaka leo, na kinachokosekana mpaka kukamilika, atakidhihirisha ndani
yetu sote kwa Neema! Hatukati tamaa, tunasimama kidete, na kuvumilia hadi mwisho. Kwa
sababu yeye ambaye atavumilia hadi mwisho atavikwa taji kulingana na Mathayo 24, 13. Sasa,
ni juu ya kila kitu. Sasa, ndiyo, ni sasa kwamba kila kitu kinachezwa.

Hatuwezi tena kuangalia karibu nasi kwa kulia au kushoto au nyuma, hapana. Tunamtazamia
Yesu tu kwa mwanzo na mwisho wa imani yetu. Wala hatunung'uniki kama watu wa Israeli
walivyonung'unika. Hatuna furaha, tunajua kwamba Mungu anaendelea na Watu wake. Na
ikiwa tunataka kusema ukweli sisi kwa sisi, lazima tuseme kwamba Mungu ametujulisha
Njia zake, na mkono wake umedhihirika kwetu wakati huu. Amina! Na ninaamini kwamba
kwa hili, tuna sababu maalum ya kumshukuru Bwana, na kumtumikia kwa moyo wetu wote, na
kutembea katika Njia zake!

Kulikuwa na kifungu kingine cha Biblia kutoka katika Agano Jipya kuhusiana na kile tulichosikia
asubuhi ya leo. Inasema hapo kwamba Roho huvuma apendavyo. Na Bwana Yesu
alipozungumza na Nikodemo, alizungumza pia juu ya upepo unaovuma. Na unasikia filimbi
Yake na hujui inatoka wapi na inakokwenda, kulingana na Yohana 3, mstari wa 8. Lakini kuna
jambo moja tunajua, wakati upepo unapovuma, kuna kitu kinachovuma. Katika siku hizi wakati
dhoruba inavuka nchi, tunaona, tunasikia, ndiyo, kila kitu kinachotokea wakati upepo huo
unavuma nchini. Na wakati upepo wa Roho ukivuma katika nchi, au utavuma katika nchi,
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kitu kitasikika. Kisha moja au nyingine itachukuliwa au itakamatwa. Tunaweza kugundua
hili au lile, hatujui. Upepo unaweza kutenda kwa njia tofauti. Kwa upande mwingine,
anafungua paa, kwa upande mwingine, anafanya kitu. Unajua ni nini. Kila mahali, kitu
tofauti kinatokea.

Lakini wakati upepo umepita kwa nguvu kama hiyo, hata hivyo, bado tunaona athari baadaye.
Ni sawa na sisi ambao tumekuwa waumini. Wakati huu, mtu huyu, Nikodemo, aliuliza jinsi hii
ingetokea. Bwana akamwambia, ni kama upepo unavyovuma, wasikia ukivuma, lakini hujui
unakotoka na uendako. (Yohana 3, mstari wa 8). Lakini jambo moja ni hakika, pale upepo wa
Roho unapovuma, lazima kitu kitokee. Na kitu kilitokea. Siku ya Pentekoste kulikuwa na
upepo mkali kutoka mbinguni. Na tulisikia, tuliona, jambo fulani limetokea kati ya watu wa
Mungu. Hali hiyo hiyo inafanyika, au inafanyika sasa, katika wakati huu, pamoja nasi.

Na ninakumbuka huduma ya kiungu au mbili. Ningependa kuiangalia ikiwa ni huduma sawa.
Wakati Ndugu Branham alipokuwa akihubiri, na alipokuwa akiomba, kwa ghafula, kishindo
kama hicho kilipita karibu na jukwaa, na kilisikika kwa nguvu. Naye akasema, “Roho yule yule
wa Mungu aliyeshuka kwenye Pentekoste ameshuka hapa leo, na amekuja juu ya
kusanyiko lote.” Roho wa Mungu angali anafanya kazi vivyo hivyo.

Tunaimba kweli kwamba Roho wa Mungu anatenda kwa mara nyingine tena. Niliposikia kwaya
hii hivi majuzi nchini India, nilifikiri, huo ndio ukweli! Roho wa Mungu anafanya kazi tena
kutimiza kila Neno kila mahali, kila mahali! Roho wa Mungu anafanya kazi kwa mara
nyingine tena! Kisha nikawaza, inatufaa nini ikiwa Roho wa Mungu anatembea tena kila
mahali, ikiwa hafanyi kazi ndani yetu? Kwa hiyo moja kwa moja, kwa haraka, tuliongeza
mstari wa pili kwenye wimbo unaosema, Roho wa Mungu sasa anatembea ndani yetu! Amina!
Ni muhimu zaidi. Ina faida gani kwetu kwamba Roho wa Mungu anatenda kazi duniani kote, na
sisi hatuhusiki katika Kitendo hiki.

Kwa hiyo Mungu atubariki, hakuna anayefanya mioyo yao kuwa migumu, na hakuna
anayefikiri kwamba hatujui tunachozungumza. Tunajua tunachosema. Ya zamani ilibidi
iondolewe ili kutoa nafasi kwa mpya. Na hii inalingana na kile nabii wa Agano la Kale, Isaya,
anasema: "Unabii uliopita umetimia, nami ninatangaza mambo mapya" (Isaya 48, mstari wa 5).
Kwa ajili ya nini? Mungu ni Mungu aliye hai. Anatoa maagizo.

Unajua kwamba katika siku za Musa, yale Bwana aliyomwahidi Ibrahimu yalitimia, naye
akajulisha mambo mapya. Na itafunuliwa katikati ya wale walioamini wakati huo. Ndiyo, ni nani
aliyeamini wakati huo Mungu alikuwa akifanya. Imeandikwa kwamba kulikuwa na giza katika
nchi ya Misri, nene sana… nene sana hata lingeweza kushika. Lakini huko Gosheni, ambako
watu wa Mungu walikuwa wamekusanyika, kulikuwa na mwanga wa mchana! Na jua lilikuwa
likiangaza kwa nguvu zake zote na mwangaza wake wote. Ni sawa sasa. Giza linaifunika
dunia na kuwatia watu giza. Lakini juu ya Watu wa Mungu kumetokea Nuru angavu na
Utukufu. Kwa ajili ya nini? Tumeona kile Mungu anachofanya sasa hivi.
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Inasemekana juu ya ujio wa kwanza wa Kristo kwamba watu waliokaa gizani waliona Nuru Kuu.
Mathayo 4, mstari wa 16. Kwa nini? Yesu ni Nuru ya ulimwengu. Alituma Neno lake kuwatoa
wote walio gizani na kuwaangazia. Ndiyo, nabii alijumlisha kwa Maneno yafuatayo:
"Nitawafanya ninyi watembezaji katika Njia Zangu." Ezekieli (36, mstari wa 27). Kwa hili,
hatuhitaji maelezo au tafsiri za watu! “…watu kama hao waendao katika njia zangu” . Ikiwa
tumepata Neema kwa Mungu, tunaweza kuomba, “Bwana, ikiwa ndivyo, basi nijulishe Njia
Zako. Nionyeshe Njia Yako nipate kutembea ndani yake” . Hivi ndivyo. Mungu alituonyesha
Njia yake na watu wake katika wakati huu. Amina! Na ni katika Njia hii inayotupeleka
kwenye Utukufu ndipo tutatembea mpaka tutoke kwenye imani hadi kwenye kuona.

Unajua, tunashukuru sana kwa yale Mungu amefanya katika wakati huu, hasa kwa kumtuma
mtumishi na nabii Wake. Lakini jambo moja lilinigusa sana wiki chache zilizopita nchini
Marekani. Huwezi kuwasilisha mtu kila wakati, ingawa Mungu alimtumia kwa njia kuu
kama hii! Mtu anapaswa kuzingatia maana na kusudi ambalo mtu kama huyo wa Mungu
alitumwa. Nilitumia mfano huu. Katika ulimwengu wa Anglo-Saxon haswa, tuna wazo la
uwasilishaji. Humjui mwanamume isipokuwa ametambulishwa mara chache kabla ya
kumfahamu. Na ilinibidi niseme haina faida kwa mtu yeyote kuendelea kujitokeza na kusema
huyu ni Ndugu Frank, huyu ni Ndugu Frank, na tena na tena. Mara moja inatosha. Mtu mmoja
anatambulishwa na kisha kila mtu anatarajiwa kuelewa kile ambacho kimesemwa. Huwezi tu
kuwasilisha, sasa, sasa!

Ni lazima ifike mahali mtu wa Mungu ametumwa ili kugeuza mioyo ya watoto wa Mungu irudi
kwenye imani ya awali ya baba zetu, na kuondoa sehemu nyingine zote za meza, ili meza
itengenezwe tena na Neno la Mungu lililofunuliwa kwa wakati huu. Na kwa hivyo hatuhitaji kila
wakati kusema “nabii” nyuma na mbele, bali kile ambacho Mungu alisema na kufanya katika
Neno Lake Takatifu. Na Mungu hutufanya kuwa watu wa namna hiyo ambao basi huenenda
katika njia zake. Hiyo ni tofauti kubwa! Hebu isemeke tena na tena, "Je! umewahi kusikia ...
umewahi kusikia?" Sivyo? Ingekuwa sawa na hapo awali wakati Yohana anatokea, na ikiwa
wanafunzi hawakuelewa kwamba historia ya Wokovu ilikuwa imeendelea, na kama
wangeendelea kusema, "Sikiliza, tunataka kuzungumza nawe leo juu ya Yohana Mbatizaji ! ”
Kazi yao haikuwa kuongea juu ya Yohana Mbatizaji, kazi yao ilikuwa ni kuitambua Njia ya
Mungu na kutembea ndani yake! Amina!

Mungu alikuwa na watumishi wake wote, lakini hakukaa sawa. Lakini aliendelea, na akaendelea
mbele zaidi! Yohana alikuwa na huduma yake na wale walioishi wakati huo walimfuata na
kushangilia. Naye angeweza kusema, “Rafiki ya Bwana-arusi anasikia kilio cha furaha cha
Bibi-arusi, na kusema, furaha yangu hii sasa ni kamilifu, Haina budi kuongezeka na mimi
kupungua. (Yohana 3, mstari wa 29). Na hata wakati baadhi ya wanafunzi wa Yohana walikuwa
bado hawajaelewa kwamba Neno alifanyika mwili, basi ilimbidi kuwafukuza akisema, “ Nendeni
mkaulize, enendeni! Muulize mwenyewe kama ni Yeye au la, au kama tumngojee mwingine!”
Kuna watu wanasema kwamba Jean alitilia shaka. Ikiwa mtu yeyote alipata katika Biblia
kwamba Yohana alitilia shaka, anisomee, anisomee! Yohana alikuwa mtu aliyejazwa na Roho
Mtakatifu, tangu tumboni mwa mama yake, alijua Kristo alikuwa nani, naye akasema, “Tazama,
Mwana-Kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu.” (Yohana 1, mstari wa 29).
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Lakini bado kulikuwa na wachache ambao walimng'ang'ania, ambao walikuwa bado
hawajaelewa kuwa wakati wake umefika. Ndiyo, kwamba saa ya Bwana Yesu ilikuwa imefika.
Na kisha walipokwenda, walisikia, na ikasema tangu wakati huo na kuendelea walimfuata
Bwana Yesu Kristo. Bwana anataka kutufanya kuwa watu wa namna hii wanaoitambua njia
ya Mungu, tuendao, tusiosimama na kugeuka katika duara, bali tumeelewa, tumeelewa
kile nabii alitumwa kwa nyakati hizi, c yaani, kulirudisha Neno.

Na sasa tunakabiliwa na kitu ambacho hatuwezi kupuuza. Sasa tunapitia nguvu na nguvu za
Neno Lililofunuliwa la Mungu katika nyakati hizi. Neno haliwezi kurudi tupu, ni lazima litimize
kile ambacho Bwana alilituma, kulingana na Isaya 55:11. Sio kwamba tunafanya chochote!
Ninajua kwamba mwanadamu haeleweki katika kile anachosema, na wale wanaotaka
kutomuelewa. Lakini sidhani watu kama hao wako kati yetu. Tunataka kumwelewa Mungu
vizuri anapozungumza na anapotenda, na kuweka mambo ya kiungu vizuri.Wanafunzi huko
nyuma, hawakuweza kuacha kuwahudumia watu. Kisha Bwana Yesu akaja na huduma yake
na siku ya Pentekoste, na Roho Mtakatifu akaanza kutembea kwa njia ya nguvu. Hakuweza
kurudi kwenye zama. Hapana, angeweza tu kwenda mbele, kwa maana Roho wa Mungu
alikuwa akiwaongoza kwenda mbele.

Nami nawaambia, tangu siku za matengenezo, Roho Mtakatifu amekuwa akisonga mbele kwa
nguvu. Kumekuwa na ufufuo baada ya ufufuo, na sasa Anasukuma kwa nguvu kuelekea
utimizo, kuelekea utimilifu, ili wote walio tayari kutembea katika njia ya Mungu
wasiangalie nyuma, bali waelewe kile Bwana Mungu alifanya kwa Neema. Mbele, kwa
imani katika Bwana.

Wakati umefika wa kuanzisha usawaziko katika kuhubiri. Usawa wa Kimungu ni sehemu
ya tangazo la Neno la Mungu. Amina! Kuna wakati tuliangazia kwa namna ya pekee kile
ambacho Mungu amefanya. Sasa ndio wakati tunataka kuzingatia kile ambacho Mungu
atafanya tena. Na hiyo sio mbali sana. Bwana Mungu atajidhihirisha Mwenyewe kwa uweza
mkubwa miongoni mwa Watu Wake, miongoni mwa wale ambao wameelewa huduma ya
nabii ni ya nini na ni nini kilipaswa kudhihirishwa na huduma hiyo wakati huu.

Lengo letu, lengo letu ni kwa Yesu Kristo pekee, Bwana na Mwokozi wetu. Ni Yeye
anayetembea katikati ya Vinara Saba vya Dhahabu. Nasi tunaijua, kulingana na ufunuo wa
Ufunuo. Na tunafurahi kuwa sehemu ya yale ambayo Mungu anafanya. Mungu anataka
kutufanya watu wa namna hii tuenende katika Njia zake, tusiangalie nyuma, bali tusonge
mbele ili kufikia lengo. Kama mtu fulani alivyoomba, tunaamini kwamba Bwana Yesu atarudi
hivi karibuni. Lakini hatuweki wakati, hakuna miaka. Lakini tunataka tu kupata kibali kwa
Mwenyezi Mungu, na kuwa tayari apendavyo. Na atakaporudi, kama asemavyo mmoja wa
waandishi katika Injili mojawapo, ikiwa ni asubuhi, au usiku, au jioni, Bwana na aje na atukuta
tumekesha na tayari kuingia naye mbinguni. Utukufu.

“Nitawapa moyo mpya na roho mpya” . Amina! ( Ezekieli 36, 26 ). Hivi ndivyo Bwana
alivyofanya kwa Neema. Na wale tu waliofanywa upya kweli watakuwa wametoa nafasi kwa
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jambo jipya ambalo Mungu amefanya. Vinginevyo, tutarudi kwa ile ya zamani kila wakati.
Mimi ni mwaminifu kabisa na ninyi nyote. Tulipojifunza kwa mara ya kwanza kuhusu huduma ya
Ndugu Branham na kusikia kuhusu kweli za Biblia na pia kuhusu ubatizo wa Biblia, basi siku
zote nilitaka kurudi kwenye zile za kale. Nikawaza, “Bwana, ulinibariki, ulikuwa pamoja nami,
kwa hiyo ubatizo lazima ulikuwa sahihi ,” ingawa haikuwa sawa. "Kwa hivyo bado lazima
ningekuwa mwadilifu" , ingawa hakuwa mwadilifu. Unaona ninachomaanisha, sivyo? Siku zote
nilitaka kurejea ya zamani, na kuitumia kama kisingizio, lakini siku ilifika ambapo nilipaswa
kuelewa kwamba huwezi kushikilia ya zamani na kupokea kitu kipya. Amina!

Inabidi uachie mmoja ili kuweza kumshika mwingine. Watu wengi wana mikono yote miwili na
wanahangaika na wazee. Samahani, unajua ninachomaanisha. Na kisha wanataka kupokea
kitu kipya. Hawawezi kupokea chochote kipya isipokuwa wameachilia cha zamani, kwa
hivyo watakuwa na mikono yote miwili kunyakua kitu kipya. Ni hivyo katika wakati huu!
Mungu alitoa Neema ya kumjia mikono mitupu na kusema, “Bwana Mungu wetu, umeweka
akiba kwa wakati huu Chakula Kipya na Hai, Neno lako tukufu na lililofunuliwa kwa wakati huu
na tunataka kukipokea kutoka kwa mioyo yetu yote na kwa roho zetu zote.

Kuna mambo mengi kama mada ya uungu, na kweli nyingi sana za Biblia. Kwanza tulitaka kila
mara kurejea usemi wa kale, “Ndiyo, uliamini kwamba kwa miaka mingi, ulihubiri wewe
mwenyewe, na sasa vipi kuhusu hilo? Sisi wenyewe tuliiamini, na tuliihubiri sisi wenyewe. Je,
haya yote yana faida gani ikiwa hujaangaziwa na Roho Mtakatifu? Ndiyo maana ni lazima
kwa wale wote wanaotaka kusonga mbele na Mungu kukomesha yote yaliyo ya zamani na
yale ambayo ni yao wenyewe na kusema: “Bwana, kuanzia leo, nataka kukutumikia kwa
moyo wangu wote na kwa nafsi yangu yote”.

Unajua, tayari nimebatiza sijui ni watu wangapi katika Jina la Bwana Yesu Kristo. Mimi
mwenyewe nilikuwa bado sijabatizwa kwa njia hii. Wakati mwingine tunahuzunika kidogo, hata
hatuoni. Na nilikuwa na hakika 100% kwamba ilikuwa ya kibiblia tu. Ghafla mimi ni kama,
“Mungu wangu, umefanya nini? Wahubiri wengine wote kwamba lazima wabatizwe katika Jina
la Bwana!” Hivyo basi, nilipata haraka sana njia ya kuelekea majini. Ndiyo, nilipata njia ya maji.
Ni lazima kwanza Mungu atusaidie sisi sote kutambua kwamba ni lazima tuache mambo
ya zamani. Tunapaswa kutoa nafasi kwa mambo mapya. Sote tumeipata, sote tuliipata?
Amina! Chumba cha kitu kipya! Ya kale, ndiyo, hata imeandikwa katika Agano la Kale kwamba
Bwana alifanya Agano Jipya. Na kitu kipya kinapokuja, ya kale yamepita. Ametimiza wajibu
wake, maana na kusudi tayari limekuwa, na ndipo tunamwona Bwana akiumba kitu kipya kwa
Neema.

Ndivyo ilivyotokea kila ulipoamka. Mungu alifanya jambo jipya na wote waliokuwa tayari
kulipokea walibarikiwa upya, na kuongozwa ndani zaidi katika Neno na kushangilia katika
Bwana Mungu wao. Hili ndilo tulilopaswa kufanya, sisi pia katika kizazi hiki. Sisi, kama
tunavyosoma katika Mambo ya Walawi hapa, ilitubidi kutoa nafasi kwa jambo jipya. Sifa na
shukrani kwa Bwana. Mungu atubariki katika saa hii ya mchana.
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Labda niseme tena, ilinijia kwamba leo tuna uwezekano wa ubatizo. Tayari tulikuwa na ubatizo
jana mahali hapa. Lakini labda bado kuna watu hapa leo ambao hawajui kama wataweza kuwa
hapa mara ya pili hivi karibuni. Labda Mungu anataka uonyeshe utiifu kamili kwa vitendo mahali
hapa leo. Lazima uweze kuchora mstari chini ya kila kitu ambacho ni cha zamani ili kuweza
kuanza kutoka mwanzo. Kwa Mungu kila kitu huanza tena. Huwezi kuchukua chachu ya zamani
pamoja nawe. Bwana asema, tazama, nafanya kila kitu kuwa kipya.

Na Paulo anawaandikia Wakorintho, 1 Wakorintho sura ya 5: “Chachu kidogo na unga wote
umeharibika” . Tusiharibu unga mtamu wa uaminifu na ukweli tena. Ikiwa kuna watu kati yetu
ambao bado hawajabatizwa kibiblia katika Jina la Bwana Yesu Kristo, unayo nafasi leo. Isiwe
vigumu kwa mtu kuainisha... kuainisha, kuiona kibiblia. Bwana Yesu anaposema wabatizeni kwa
Jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu kulingana na Mathayo 28, 19, swali la kwanza ni
sawa kujua Jina hili ni nini. Je, ni kweli au la? Baba, mimi ni Baba, mwajua kwa sababu nina
watoto. Mimi ni mwana kwa sababu nina baba. Mimi ni mume kwa sababu nimeolewa. Lakini
hilo si jina langu. Jina si cheo na si cheo. Jina ni jambo moja. Mungu ni Baba aliye mbinguni.
Alijidhihirisha kama Baba duniani ndani ya Mwana na ndani yetu kupitia Roho wake Mtakatifu.
Lakini Mungu yule yule aliyejifunua Mwenyewe kama Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu pia
alijifunua Mwenyewe katika Jina, katika Jina katika Agano Jipya. Na hilo Jina liko juu ya kila
Jina. Hakuna wokovu nje ya Jina hili, la Jina la Yesu Kristo kulingana na Matendo 4, mstari wa
12. Na ndiyo maana watu wote wamebatizwa katika Jina la Bwana Yesu Kristo. Wayahudi,
Wayunani, Wamataifa, wote walibatizwa katika Jina hili, wakijua kwamba ni Jina ambalo Mungu
alijidhihirisha kuwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni rahisi sana.

Lakini unapaswa kuwa na uwezo wa kufanya nafasi, kuondoa kile ambacho ni cha zamani,
kabla ya kuanza kitu kipya. Na ndio maana lazima Mungu atupe Neema hii. Vinginevyo,
hatutambui njia ya Mungu na Kanisa kwa wakati huu. Kuna watu wengi wanaosema kwamba
kilichokuwa kizuri kwa babu zetu lazima kiwe kizuri kwetu. Hii sio lazima iwe hivyo. Sasa,
tunaishi katika nyakati za mwisho. Mambo yote lazima yaagizwe kibiblia. Mwisho lazima
uwe kama mwanzo. Mafundisho yote ya kigeni lazima yatumwe.

Tayari katika wakati wa kwanza wa kanisa, Kanisa la Efeso, inasemwa: “…mmewajaribu,
mmewajaribu wale waliojiita wenyewe mitume, nao hawakuwa. Na ukawakuta ni waongo”,
kulingana na Ufunuo 2, mstari wa 2. Kwa nini? Ndiyo, watu hawa walikuja na kusema, sisi
pia tu mitume , sivyo? Kwa hiyo walisikiliza kwa ufupi mara moja, na haikuwa kweli
waliyosema. Haikuwa kweli. Na nini? Wakawaambia, ondokeni, ninyi ni mitume wa uongo. Una
mask ya mitume tu. Hujatumwa na Bwana, vinginevyo ungehubiri yale mitume wa Bwana
walihubiri. Ndio maana, walijua mara moja, walijua mara moja, hapa hatuhitaji kusikiliza tena.
Wakawavua kinyago na kusema, nenda zako, huwezi kubaki hapa. Wakati huo, bado walitaka
kusikia maneno safi na matakatifu ya Mungu. Kipimo, kigezo ni neno la Mungu pekee.
Haiwezi kuwa vinginevyo. Ni kipimo, ni kwa hili kwamba kila kitu kinachunguzwa.

Na kila mtu ambaye ni wa Mungu hana budi kutangaza yale ambayo yametangazwa katika
Biblia. Ni lazima tubatize kama mitume walivyobatiza, sivyo? Hatuna kitu kingine chochote.
Ndiyo, hatuna kitu kingine chochote, au je, Mungu atafanya jambo lingine nasi? La, kurudi
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kwenye Neno, kurudi kwenye kielelezo cha Maandiko Matakatifu. Atatufanyia mambo haya
yote, ndiyo, katika kila mmoja wetu. Atafanya mambo haya yote katika kila mmoja wetu kwa njia
ifaayo. Mambo yote tunayofanya lazima yakubaliane na Neno la Mungu. Na ndipo Bwana
atatubariki, na kutujulisha, na kutufanya tugawanye mambo mapya kwa Neema. Amina!

●●●
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